

KỶ HỢP THỨ NĂM, QUỐC HỘI KHÓA XV...

(Tiếp theo trang 1)

dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 vẫn còn những tồn tại, hạn chế kéo dài nhiều năm chưa được khắc phục. Công tác lập dự toán một số khoản thu chưa sát, thấp hơn số thực hiện năm trước; một số bộ, ngành, địa phương phân bổ, giao kế hoạch vốn đầu tư chậm, chưa phân bổ chi tiết ngay từ đầu năm, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn nhiều lần trong năm; số nợ đọng xây dựng cơ bản còn lớn; chỉ chuyển nguồn tiếp tục thực hiện quy mô và tỷ trọng; lập, thẩm định, trình quyết toán ngân sách nhà nước còn chậm so với thời hạn quy định; việc thực hiện

các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại một số cơ quan, đơn vị còn chậm; việc kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của một số cơ quan, đơn vị, địa phương theo các nghị quyết của Quốc hội thực hiện chưa nghiêm.

Quốc hội đề nghị Chính phủ, các bộ, cơ quan trung ương, HĐND, UBND các cấp và các đơn vị quản lý thu, chi ngân sách nhà nước xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các tồn tại, hạn chế nêu trên; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng

ngân sách nhà nước, quyết toán ngân sách nhà nước để không lặp lại các tồn tại, hạn chế này trong các năm sau.

Dự thảo Luật Giá (sửa đổi) đã được đa số đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua tại phiên họp, gồm 8 chương, 75 điều quy định về quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân, người tiêu dùng trong lĩnh vực giá, thẩm định giá; hoạt động quản lý, điều tiết giá của Nhà nước; tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường; cơ sở dữ liệu về giá; thẩm định giá; thanh tra chuyên ngành về giá, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, thẩm định giá. Luật sửa đổi một số quy định mới về bình ổn giá; về định giá của Nhà nước; hiệp thương giá, kê khai giá, niêm yết giá, kiểm tra chấp hành pháp

luật về giá; thẩm định giá; thanh tra chuyên ngành về giá, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá; bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật có liên quan. Luật Giá (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024. Luật Giá số 11/2012/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 61/2014/QH13, Luật số 64/2020/QH14 và Luật số 07/2022/QH15 hết hiệu lực từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành trừ các quy định chuyển tiếp cụ thể tại Điều 75 Luật này.

Trước đó, tại phiên họp buổi sáng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành nội dung phiên họp tại hội trường thảo luận về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), đã có 28 ý kiến đại biểu phát biểu, 4 đại biểu tranh luận

nội dung dự thảo Luật. Các vị đại biểu Quốc hội thống nhất đánh giá đây là dự án luật có nhiều nội dung phức tạp, liên quan chặt chẽ đến nhiều dự án luật khác về đất đai, đầu tư, đầu thầu, giá, kinh doanh bất động sản, tác động trực tiếp đến từng người dân, doanh nghiệp, chính sách an sinh xã hội và môi trường đầu tư kinh doanh của đất nước. Theo hồ sơ dự án Luật, dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) gồm 13 chương, 196 điều, so với Luật Nhà ở hiện hành tăng 13 điều, bãi bỏ 7 điều trong luật cũ, giữ nguyên 47 điều, sửa đổi, bổ sung 104 điều, bổ sung mới 34 điều, luật hóa từ nghị định 11 điều. Ngoài các vấn đề chung về sự cần thiết ban hành luật, hồ sơ dự án luật, các đại biểu tập trung thảo luận vào 6 nhóm vấn đề lớn,

4 nhóm vấn đề về tính thống nhất của dự thảo Luật và một số vấn đề cụ thể khác như: các vấn đề về chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở cấp tỉnh, về hình thức sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, vấn đề cải tạo, xây dựng lại chung cư, chính sách phát triển nhà ở xã hội, vấn đề nhà lưu trú cho công nhân; sự phù hợp của nội dung dự thảo Luật với chủ trương, đường lối của Đảng, tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của dự thảo Luật với hệ thống pháp luật hiện hành và nhất là với các luật mà Quốc hội đang xem xét, thảo luận; tính khả thi của các quy định trong dự thảo Luật để khắc phục những tồn tại, bất cập, vướng mắc trong thực tiễn thi hành Luật Nhà ở hiện hành...

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng lãnh đạo các cơ quan báo chí của tỉnh chúc mừng Tạp chí Cộng sản.



Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các cơ quan báo chí của tỉnh chúc mừng Báo Nhân Dân.



Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các cơ quan báo chí của tỉnh chúc mừng Thông tấn xã Việt Nam.



Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các cơ quan báo chí của tỉnh chúc mừng Đài Tiếng nói Việt Nam.



Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các cơ quan báo chí của tỉnh chúc mừng Hội Nhà báo Việt Nam.



Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các cơ quan báo chí của tỉnh chúc mừng Truyền hình Quốc hội Việt Nam.

trung ương. Những thành tựu, kết quả nổi bật về chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh... luôn được các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương phản ánh đa chiều, đặc biệt là những cách làm hay, sáng tạo của tỉnh đều được phản ánh kịp thời. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Phó Chủ

tịch UBND tỉnh mong muốn thời gian tới, các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương tiếp tục đồng hành cùng Thái Bình, tăng cường tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh trên tất cả các lĩnh vực để góp phần xây dựng tỉnh Thái Bình ngày càng phát triển.

Lãnh đạo các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Bình trong thời gian qua đã tạo mọi điều kiện để đội ngũ những người làm báo của đơn vị làm việc, tác nghiệp, kịp thời chuyển tải các thông tin, hình ảnh của địa phương đến với công chúng trong và

ngoài nước; đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, các cấp, các ngành trong tỉnh tiếp tục quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để đội ngũ phóng viên báo chí tác nghiệp theo đúng tôn chỉ, mục đích và quy định của pháp luật, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

TẠO CHUYỂN BIẾN TÍCH CỰC...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình. Ảnh: THÀNH TÂM

để tập trung chỉ đạo giải quyết; vừa tập trung chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực xảy ra trước đây, quá trình xử lý kéo dài, có khó khăn, vướng mắc vừa chỉ đạo đẩy mạnh phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc mới nảy sinh. Có 444 vụ án, 156 vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dự luận xã hội quan tâm được đưa vào diện ban chỉ đạo cấp tỉnh theo dõi, chỉ đạo; khởi tố mới 530 vụ án/1.858 bị can phạm tội về tham nhũng; số cán bộ, đảng viên bị khởi tố do hành vi tham nhũng, tiêu cực là 1.132 bị can. Các ban chỉ đạo cấp tỉnh thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực. Hoạt động của ban chỉ đạo cấp tỉnh từng bước đi vào nền nếp, thực sự là chỗ dựa tin cậy để các cơ quan chức năng yên tâm thực thi nhiệm vụ, cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia vào công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Qua đó đã góp phần quan trọng tạo sự chuyển biến ngày càng rõ nét hơn trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương, nhất là trong phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực; từng bước khắc phục tình trạng "trên nóng, dưới lạnh" trước đây.

Tổng Bí thư đề nghị cần quán triệt nhận thức sâu sắc về vị trí, ý nghĩa, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ban chỉ đạo cấp tỉnh; hoạt động khoa học, chặt chẽ, bài bản, nền nếp, bảo đảm thực chất, có kết quả cụ thể, rõ ràng, tránh phô trương, hình thức. Có chương trình, kế hoạch, quy chế làm việc bài bản, chặt chẽ; kiểm tra, đôn đốc thường xuyên; phân công nhiệm vụ thành viên ban chỉ đạo rõ ràng, tuân thủ nghiêm chế độ làm việc. Tiếp tục lãnh đạo, nâng cao hơn nữa trách nhiệm của cấp ủy đảng, tính tiên phong, gương mẫu, xây dựng văn hóa làm chính của cán bộ, đảng viên; chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục tư tưởng suy sại, đùn đẩy, né tránh, làm việc cầm chừng của một số cán bộ, đảng viên. Chỉ đạo lãnh đạo, nâng cao hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; đấu tranh mạnh mẽ chống chủ nghĩa cá nhân, thói ích kỷ, vụ lợi, lợi ích nhóm. Các cấp ủy, tổ chức đảng phải có tính chiến đấu cao, chủ động phòng ngừa, tự phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, tiêu cực. Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng và tập thể lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương phải luôn luôn gương mẫu, quyết liệt, tự sửa, tự sửa, nói đi đôi với làm. Tập trung chỉ đạo phát hiện, xử lý kịp thời, dứt điểm những khâu yếu, việc kém, điểm nghẽn, những vướng mắc, bức xúc dự luận xã hội quan tâm; tạo chuyển biến tích cực hơn nữa trong công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực ở địa phương, cơ sở. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về tham nhũng, tiêu cực, để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các sai phạm từ sớm, từ xa. Khi phát hiện sai phạm cần xử lý kiên quyết, nghiêm minh, đồng bộ giữa kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính với xử lý hình sự, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò của cơ quan đại biểu dân cử, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, của báo chí và nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tham mưu chỉ đạo, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo, cơ quan thường trực và các cơ quan chức năng làm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ thêm một số kết quả đạt được gắn với nhiệm vụ cụ thể của địa phương, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đồng thời, đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các ban chỉ đạo cấp tỉnh và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới.

Tránh phô trương, hình thức trong hoạt động của ban chỉ đạo cấp tỉnh

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ghi nhận, biểu dương thời khắc định chủ trương thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh là đúng đắn và cần tiếp tục củng cố làm tốt hơn nữa, mạnh hơn nữa, hiệu quả cao hơn nữa. Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới,

THÁI THUY Chủ động chống nóng cho thủy sản

Hiện nay, huyện Thái Thụy có 4.270ha nuôi trồng thủy sản. Trước thời tiết nắng nóng, huyện đang tích cực chỉ đạo các xã, thị trấn, HTX nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống nắng nóng, bảo vệ an toàn cho thủy sản. Theo đó, đối với diện tích nuôi cá và tôm khuyến cáo người dân thực hiện duy trì mực nước trên 1,5m với ao nuôi cá và từ 1,5 - 1,6m với ao nuôi tôm; thực hiện các biện pháp làm giảm nhiệt độ môi trường nước như làm các khung bèo lục bình khoảng 1/3 - 1/4 diện tích ao nuôi làm nơi trú nắng cho cá ao nuôi nước ngọt, che phủ lưới để hạn chế nắng nóng chiếu xuống ao nuôi cá và tôm nước ngọt; hạn chế đánh bắt, san thưa, vận chuyển, thả giống vào những ngày nắng nóng, thời

điểm nắng nóng trong ngày. Ngoài ra, người dân cần sử dụng máy bơm nước, quạt oxy trong những ngày nắng nóng để tránh hiện tượng phân tầng nước và tăng cường máy quạt nước tạo oxy vào ban đêm; đặc biệt, đối với diện tích tôm nuôi cần tăng thời gian quạt nước ao nuôi 24/24 giờ trong ngày và các thiết bị cung cấp oxy để tăng hàm lượng oxy và tránh hiện tượng phân tầng nước trong ao; tăng cường bổ sung vitamin C vào thức ăn để tăng sức đề kháng cho cá; trong ngày nắng nóng nên giảm lượng thức ăn từ 30 - 40% cho tôm nuôi và bổ sung các loại vitamin C, khoáng, men vi sinh đường ruột, chất bổ gan nhằm tăng sức đề kháng cho tôm nuôi; với các ao nuôi cá và tôm đạt kích cỡ thương phẩm cần tiến hành thu hoạch...



Người dân xã Thái Đô (Thái Thụy) kiểm tra sức khỏe tôm nuôi trong những ngày nắng nóng.

TRẦN TUẤN

1.200 học viên tham gia hoạt động đồng diễn hưởng ứng ngày Quốc tế yoga

Tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa tổ chức hoạt động đồng diễn hưởng ứng ngày Quốc tế yoga 21/6. Tham gia hoạt động đồng diễn, 35 câu lạc bộ (CLB) yoga, khiêu vũ, dân vũ, zumba, aerobic đến từ các huyện, thành phố trong tỉnh với 1.200 học viên đã tham gia đồng diễn yoga, đồng diễn dân vũ. Ngoài ra, các CLB yoga đã thể hiện các tiết mục yoga nghệ thuật. Đây là dịp để tuyên truyền, phổ biến tới cộng đồng ý nghĩa của việc tập luyện yoga nâng cao sức khỏe, góp phần cải thiện đời sống tinh thần và thể chất, đồng thời, những người yêu thích yoga cùng giao lưu, biểu diễn và học hỏi. Bắt đầu từ năm 2015, ngày 21/6 hàng năm trở thành ngày Quốc tế yoga. Nhiều nơi trên thế giới tổ chức những buổi đồng diễn yoga với đồng đạo người tham gia để quảng bá cho bộ môn này.

TU ANH